



CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM

Số: 506/CTTĐTNDN.2023/CRC

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp **năm 2023** dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho:

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 83

Tên viết tắt:

CÔNG TY CƠ KHÍ 83

Địa chỉ trụ sở chính:

***Thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên,
tỉnh Yên Bái, Việt Nam.***

Lĩnh vực hoạt động chính (theo đơn đăng ký):

***Công nghiệp sản xuất các sản phẩm bằng kim loại.
Chế tạo, lắp đặt các thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp.***

Mục đích thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp: Phục vụ yêu cầu quản lý, các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh, đấu thầu, chứng minh năng lực doanh nghiệp và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quy định của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp và thông lệ quốc tế.

Cơ sở thẩm định: Bộ quy tắc đánh giá được sử dụng trong thẩm định tín nhiệm do Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp ban hành phù hợp với thời điểm thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp. Thực hiện thẩm định và đánh giá theo 15 tiêu chí đánh giá tổng quát được thể hiện chi tiết tại hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp.

Phương pháp thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp: Các công cụ phân tích, tính toán, các nguyên tắc và các tiêu chuẩn được chấp nhận chung phổ biến rộng rãi.

Thời điểm thực hiện thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp: Tại ngày cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp này.

Hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp được hướng dẫn bởi: Phòng Tổng hợp - Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp.

Kết quả thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp (*đạt được tín nhiệm hay bất tín nhiệm hay tín nhiệm ở mức độ hạn chế. Khái niệm bất tín nhiệm được hiểu là tồn tại bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ doanh nghiệp được thẩm định có ảnh hưởng đến sự tin cậy, uy tín, ... xét trên khía cạnh trọng yếu vào khả năng hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục trong tương lai. Khái niệm tín nhiệm ở mức độ hạn chế là tồn tại vấn đề có ảnh hưởng đến rủi ro nhưng không trọng yếu và có tác động nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp*) là:

ĐẠT ĐƯỢC TÍN NHIỆM.

Giới hạn của kết quả thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác trước pháp luật Nhà nước và Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp về tính chính xác, trung thực và khách quan khi cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan cho Phòng Thẩm định - Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp để thẩm định; Số liệu tài chính sử dụng cho thẩm định được doanh nghiệp cung cấp đến ngày 31/12/2023.
- Kết quả thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho các mục đích minh bạch, trung thực và khách quan đã ghi trong Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp này. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên thứ ba nếu như có hành động vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm các cam kết với bên thứ ba;
- Thời hạn tối đa sử dụng Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp là 2 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thực tế Nhật trình thẩm định tín nhiệm. Quá thời hạn theo quy định, Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và các tài liệu có liên quan tự động hết giá trị lưu hành.

Giới hạn của kết quả thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp (tiếp):

- Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp không thay thế cho bất kỳ loại giấy tờ nào khác mà theo quy định pháp luật Nhà nước, bắt buộc doanh nghiệp phải có;
- Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp không phải là tài liệu bảo lãnh cho bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật Nhà nước hoặc vi phạm cam kết với các bên thứ ba nào của doanh nghiệp trong mọi trường hợp.
- Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp để vi phạm pháp luật Nhà nước hoặc tiếp tục sử dụng khi hết thời hạn. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý có liên quan trong mọi trường hợp do bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp.

Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp này được cấp cho doanh nghiệp: 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt và 03 (ba) bản chính bằng tiếng Anh (việc bất đồng ngôn ngữ sẽ được hiểu theo nghĩa tiếng Việt), có giá trị pháp lý như nhau. Lưu mỗi loại 01 (một) bản chính tại Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp.

Chứng thư thẩm định tín nhiệm
được cấp theo Quyết định số:
506/2023/QĐ.TĐTN-CRC ngày 21/11/2023.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Phương
Phó Viện trưởng